



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และ
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองดำเนินการรับสมัครตามประกาศเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ใน
ตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑๐๐๑	นางสาวดุขฎิ ศรีฤทธิ์	วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

๒.๑ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๒๐๐๑	นางสาวสายทิพย์ อินทรปัญญา	ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
๒๐๐๒	นางสาวศิรินารถ อักษรจันทร์	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
๒๐๐๓	นางสาวสายใจ อาพัฒน์นอก	ปวส.การบัญชี
๒๐๐๔	นางสาวสุรัญญา คำใจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อ สอบข้อเขียน (ภาค ก, ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์
(แล้วแต่วิธีการสรรหาและเลือกสรรแต่ละตำแหน่ง) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. หากเลย
กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
คัดเลือกข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่
ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่า

/ ผู้สมัคร...

ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครและต้องปฏิบัติตามในการเข้าสอบตามระเบียบปฏิบัติของการสอบ โดยหลักสากลนิยมอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลัดดา ไสวะ

(นางลัดดา ไสวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง